

"อัมพร" ล้นอย่าหลงเชื่อ "แก๊งตกเบ็ด" เรียกรับผลประโยชน์สรรหาผอ.เขตพื้นที่

นำเสนอเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565

23 มิ.ย.65- นายอัมพร พิณะสา เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ได้ลงนามในประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ที่ว่าง จำนวน 13 ตำแหน่ง ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ <https://otepc.thaijobjob.com> โดยการจัดสอบดังกล่าวจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม และวันที่ 24 กรกฎาคม สอบขอเขียน ภาค ก ส่วนในวันที่ 1 สิงหาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก เพื่อเข้ารับการประเมินภาค ข และ ค จากนั้นในวันที่ 27-28 สิงหาคมสอบสัมภาษณ์ และวันที่ 5 กันยายน ประกาศผลคัดเลือกต่อไป สำหรับการประกาศขึ้นบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี การขึ้นบัญชีจะเรียงลำดับจากผู้ใดคะแนนมากไปหาน้อย

นายอัมพร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้การจัดสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น จะต้องเป็นการดำเนินการจัดสอบด้วยความยุติธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีกรวิงเตนให้สอบบรรจุเขาในตำแหน่งดังกล่าวได้นั้น ตนขอยืนยันว่าการสอบทุกกรณีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่มีการวิงเตนเกิดขึ้นได้ เพราะกระบวนการจัดสอบจะต้องดำเนินการอยู่ในชั้นความลับไม่ว่าจะเป็นการออกข้อสอบ การนำส่งข้อสอบ นอกจากนี้ตนฝากเตือนไปยังผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกคน ว่า อย่าไปหลงเชื่อกลุ่มแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์หรือแก๊งตกเบ็ดอย่างเด็ดขาด เพราะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมาหลายคดีแล้ว อย่างไรก็ตาม หากพบกลุ่มบุคคลแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบครั้งนี้ ขอให้แจ้งข้อมูลมาที่ตนโดยตรงจะตรวจสอบทันที และหากพบข้าราชการ สพฐ.เขาไปเกี่ยวของจะต้องโดนลงโทษทางวินัยร้ายแรงอย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 23 มิถุนายน 2565](#)